



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

คม ชัด ลึก

กรอบ่าย

Khom Chad Luek (Mid-Day)

Circulation: 900,000

Ad Rate: 1,350

Section: First Section/เกษตร/ท่ามาหากิน

วันที่: อังคาร 10 มกราคม 2560

ปีที่: 16

ฉบับที่: 5561

หน้า: 6(ขวา)

Col.Inch: 10.92 Ad Value: 14,742

PRValue (x3): 44,226

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: รอบรู้เกษตร: รวมน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วมภาคใต้



● รวมน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วมภาคใต้

กรุงเทพฯ-ดร.ธีรัช สุขสะอาด ผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ที่มีความรุนแรงมากขึ้นจนเข้าสู่ขั้นวิกฤติ กยท.มีนโยบายช่วยเหลือชาวสวนยางที่ประสบอุทกภัยมาโดยตลอด โดยให้ความช่วยเหลือขั้นต้นด้วยการลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัย และขณะนี้ได้เริ่มโครงการ “กยท.รวมน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วมภาคใต้” เป็นการเปิดศูนย์รับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้ได้ ณ การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ บางขุนนนท์ กรุงเทพฯ หรือการยางแห่งประเทศไทย ทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยผู้ที่ประสงค์ร่วมบริจาคเป็นเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย สามารถโอนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนนนท์ ชื่อบัญชี นายพลสุข อุเทนพันธ์ และน.ส.ลิดานัน เครือประดิษฐ์ เลขที่บัญชี 058-0-36479-8 ซึ่งกยท.จะนำไปซื้อสิ่งของที่จำเป็นทั้งเครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้ประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึงมากที่สุด



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

คม ชัด ลึก

กรอบ่าย

Khom Chad Luek (Mid-Day)

Circulation: 900,000

Ad Rate: 1,350

Section: First Section/เกษตร/ทำมาหากิน

วันที่: อังคาร 10 มกราคม 2560

ปีที่: 16

ฉบับที่: 5561

หน้า: 6(กลาง)

Col.Inch: 21.91 Ad Value: 29,578.50 PRValue (x3): 88,735.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

ภาพข่าว: ช่วยชาวสวนยาง



ช่วยชาวสวนยาง - อีรวัดณ์ เศรษฐองคำ (ยืนที่ 3 จากขวา) รองผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ด้านธุรกิจและปฏิบัติการ ผู้แทนคณะผู้บริหาร กยท. ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและมอบถุงยังชีพให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพาราและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่ จ.นราธิวาส เมื่อเร็วๆ นี้



วันที่ 9 ม.ค. 60

หัวข้อข่าว กยท.สำรวจพื้นที่ปลูกยางจนน้ำแล้วกว่า 5 แสนไร่
สศก.รอประเมินผลผลิตเชื่อราคาดีตัวขึ้น

กยท.สำรวจพื้นที่ปลูกยางจนน้ำแล้วกว่า 5 แสนไร่, สศก.รอประเมินผลผลิตเชื่อราคาดีตัวขึ้น

ข่าวเศรษฐกิจ สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- จันทร์ที่ 9 มกราคม 2560

นายธีรวัฒน์ เดชทองคำ รองผู้อำนวยการด้านธุรกิจและปฏิบัติการ ผู้แทนคณะผู้บริหารการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า จากการสำรวจความเสียหายเบื้องต้นไปแล้ว 8 จังหวัด รวมพื้นที่ประมาณ 16 อำเภอ ได้แก่ ยะลา นราธิวาส ปัตตานี สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และตรัง เป็นระยะเวลาประมาณ 1 เดือนที่พื้นที่ภาคใต้ประสบปัญหาฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ทำให้สวนยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยางที่มีอยู่ทั้งหมดประมาณ 11 ล้านไร่ ได้รับผลกระทบจากต้นยางถูกน้ำท่วมไปแล้ว 5.3 แสนไร่

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานความเสียหายผลกระทบด้านการเกษตร มีเกษตรกรได้รับผลกระทบ 391,568 ราย พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายรวมทั้งหมด 982,694 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 251,348 ไร่ พืชไร่อื่นๆ 21,673 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 709,673 ไร่ ในจำนวนนี้เป็นต้นยางถูกน้ำท่วม 531,876 ไร่ จากจำนวนพื้นที่ปลูกยางทั้งหมดในภาคใต้ 11,385,910 ไร่

นายธีรวัฒน์ เปิดเผยอีกว่า หลังจากสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ของ กยท. เข้าไปประเมินความเสียหายของพื้นที่สวนยางที่ถูกน้ำท่วม เพื่อสำรวจต้นยางที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบได้รับความเสียหายอย่างชัดเจน พร้อมทั้งให้คำแนะนำดูแลสวนยางที่ถูกน้ำท่วมขัง เพื่อฟื้นฟูสวนยางอย่างถูกวิธี

ด้าน น.ส.จริยา สุทธิไชยา รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวกับ"อินโฟเควสท์"ว่า สถานการณ์ในภาคใต้ขณะนี้ น่าจะกระทบทำให้เกษตรกรออกไปกรีดยางไม่ได้ รายได้เกษตรกรน่าจะขาดหายไป ส่วนทิศทางราคายาง คงต้องการประเมินความเสียหายที่แน่นอน และรอดูว่าปริมาณฝนจะลดลงหรือไม่ ภาวนาน้ำท่วมจะคลี่คลายได้เร็วแค่ไหน ประกอบกับต้องดูทิศทางเศรษฐกิจโลก สต็อกโลก ปริมาณผลผลิตของประเทศเพื่อนบ้านว่าจะได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศด้วยหรือไม่

สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้เวลานี้ สร้างความเสียหายให้พื้นที่ปลูกยางและเกษตรกรชาวสวนยางอย่างมาก แต่คาดว่าราคายางน่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่ก็ต้องติดตามเศรษฐกิจประเทศผู้ซื้อด้วย ประกอบกับความต้องการซื้อของผู้ประกอบการที่ยังคงขาดแคลนยางหรือส่งมอบอีกทั้งนักลงทุนชาวต่างชาติของสหรัฐฯเดือนธันวาคมที่เพิ่มขึ้นบ่งชี้ถึงเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ ขณะที่ตลาดล่วงหน้าโตเกียวปิดทำการเนื่องในวันฉลองบรรลุนิติภาวะ (Age Day)

น.ส.จริยา กล่าวอีกว่า ฝนที่ตกลงมาที่ภาคใต้ในช่วงนี้ต้องดูว่าเป็นฝนประจำฤดู หรือ เป็นปรากฏการณ์ลานินญา โดยจะต้องดูการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งโดยปกติช่วงพ.ย.-ธ.ค. จะเป็นฤดูฝนของภาคใต้ เมื่อฝนมาแล้วจะไหลลงสู่ทะเล สู่ม่าน้ำตาปี สู่ห้วงไกล แต่เป็นไปได้ว่าฤดูฝนปีนี้อาจจะมาล่าช้า แต่มาเร็วและแรง และฝนเดิมอาจจะอยู่ในพื้นที่ พอมีฝนตกชุกกลายเป็นฝนสะสม ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าอาจจะต้องมีการทบทวนแผนการบริหารจัดการน้ำของเรา

ขณะที่ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีและสหกรณ์ กล่าวว่า ในส่วนของมาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ได้สั่งการให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯในแต่ละเขตรับผิดชอบกำกับดูแล โดยต้องสำรวจความเสียหายจริงเพื่อทำแผนการฟื้นฟูเยียวยาเป็นรายจังหวัด รวมถึงเร่งรัดการช่วยเหลือตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2559/60 คราวเรือนละ 3,000 บาท ให้ถึงมือเกษตรกรโดยเร็วที่สุด

พร้อมกันนั้นจะเตรียมงบประมาณเพื่อการฟื้นฟูเกษตรกร พื้นที่เกษตรกรรม และการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรฯ จะพิจารณาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือให้รวดเร็วขึ้น ซึ่งงบประมาณให้ความช่วยเหลือจะใช้ปกติของกระทรวงเกษตรฯก่อน หากไม่เพียงพอจะเสนอของบกลางต่อไป



วันที่ 10 ม.ค. 60

หัวข้อข่าว กยท.ยะลา ลุยแจกเครื่องอุปโภค บริโภค “กยท.รวมใจ ช่วยผู้ประสบภัยภาคใต้”

กยท.ยะลา ลุยแจกเครื่องอุปโภค บริโภค “กยท.รวมใจ ช่วยผู้ประสบภัยภาคใต้” ส่งถึงมือผู้ประสบภัยน้ำท่วม



การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา ลุยแจกเครื่องอุปโภค บริโภค “กยท.รวมใจ ช่วยผู้ประสบภัยภาคใต้” ถึงมือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ครอบคลุมทั้งจังหวัด

ที่บ้านป่าบอน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา นายสุรชัย บุญวรรณ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนายจิรวิทย์ มีชูภรณ์ หัวหน้ากองควบคุมและติดตาม นายศุภชัย จันทร์แก้ว หัวหน้ากองแผนและวิชาการ ตัวแทนจากเขตภาคใต้ตอนล่าง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา ได้นำเครื่องอุปโภค บริโภค “กยท.รวมใจ ช่วยผู้ประสบภัยภาคใต้” ซึ่งได้รับงบกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติของการยางแห่งประเทศไทย จำนวน 1,000 ถุง ออกแจกจ่ายพี่น้องประชาชน ซึ่งเป็นเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2559 จนถึงวันที่ 4 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา

สำหรับพื้นที่แห่งนี้ เป็นพื้นที่ราบลุ่มที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ ปัจจุบันระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ทีมงานการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา ยังได้นำถุงยังชีพไปมอบให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง และประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบฯ ในพื้นที่ตำบลต่างๆ ของอำเภอรามัน จังหวัดยะลา รวมทั้งอำเภอเมืองยะลา อำเภอเยหา และอำเภอบันนังสตา ครอบคลุมทั้งจังหวัดยะลา ในส่วนของสวนยางพาราและสวนผลไม้ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม ขณะนี้ อยู่ระหว่างการสำรวจว่ามีจำนวนเท่าใด เพื่อที่จะดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป

นายสุรชัย บุญวรรณ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา ได้ลงพื้นที่สำรวจน้ำท่วมตั้งแต่ในช่วงที่ฝนตกหนัก แต่เนื่องจากมีข้อจำกัดหลายอย่าง จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการช่วยเหลือได้ทันทั่วถึง แต่ในขณะนี้ได้รับจัดสรรงบประมาณมาเพื่อใช้เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในเบื้องต้น ทางการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา ก็ได้เร่งดำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

สำหรับภัยพิบัติครั้งนี้ ได้สร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง ทางการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา ก็ได้ดำเนินการที่จะช่วยพี่น้องผู้ประสบภัยในหลายรูปแบบ ตั้งแต่รับบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อนำมาส่งถึงมือผู้ประสบภัยทั่วทุกพื้นที่ในจังหวัดภาคใต้ ในส่วนของการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ขณะนี้ อยู่ระหว่างรอผลการสำรวจความเสียหายอยู่ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไร

กยท.พร้อมเยียวยาชาวสวนยางหลังน้ำลด



กรุงเทพฯ 9 ม.ค. – กยท.ปล่อยขบวนน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วมภาคใต้ ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อน พร้อมเยียวยาเกษตรกรชาวสวนยางหลังจากน้ำลดกลับสู่ภาวะปกติ

นายธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า จากเหตุอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ที่มีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม 2559 จนถึงปัจจุบัน ทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ได้รับความเสียหาย รวมถึงพื้นที่สวนยางเช่นกัน สำหรับในภาคใต้ซึ่งมีพื้นที่ปลูกยางทั้งหมด 11,385,910 ไร่ ล่าสุดมีสวนยางได้รับความเสียหายและถูกน้ำท่วมขังเป็นพื้นที่ประมาณ 531,876 ไร่ ซึ่งขณะนี้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ดังกล่าว โดยแจกถุงยังชีพ มอบเงิน และสิ่งของจำเป็นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมาลงพื้นที่ไปมอบถุงยังชีพในจังหวัดพัทลุง ปัตตานี นราธิวาส

นายธีรช กล่าวว่า วันนี้ (9 ม.ค.) ได้ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือ ถุงยังชีพ จากโครงการ กยท. รวมน้ำใจ ช่วยภัยน้ำท่วมภาคใต้ล็อตแรกในจังหวัดยะลา 1,000 ชุด นครศรีธรรมราช อ.ชะอวด 300 ชุด ตรัง อ.ห้วยยอด 300 ชุด ชุมพร อ.เมือง 300 ชุด และสุราษฎร์ธานี (อ.กาญจนดิษฐ์ 800 ชุด วันที่ 10 มกราคมจะนำไปแจกจ่ายในพื้นที่สุราษฎร์ธานี อ.ท่าชนะ และวันที่ 11 มกราคม จะลงพื้นที่ชุมพร อ.พะโต๊ะ

ผู้ว่าฯ กยท. กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการ “กยท. รวมน้ำใจ ช่วยภัยน้ำท่วมภาคใต้” เป็นการเปิดศูนย์รับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้ได้ ณ การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ บางขุนนนท์ กรุงเทพฯ หรือการยางแห่งประเทศไทย ทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยผู้ที่ประสงค์ร่วมบริจาคเป็นเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ สามารถโอนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนนนท์ ชื่อบัญชี นายพลสุสุข อุเทนพันธ์ และ น.ส.สิตานัน เครือประดิษฐ์ เลขที่บัญชี 058-0-36479-8 ซึ่ง กยท.จะนำไปซื้อสิ่งของที่จำเป็นทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้ประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึงมากที่สุด

“หลังจากสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติจะจัดเจ้าหน้าที่ กยท.เข้าไปประเมินความเสียหายของพื้นที่สวนยางที่ถูกน้ำท่วม เพื่อเตรียมการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการ เพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง ตามมาตรา 49 (5) ของ พ.ร.บ. กยท. ต่อไป” นายธีรช กล่าว



วันที่ 10 ม.ค. 60

หัวข้อข่าว กยท.ลงได้แจกถุงยังชีพพร้อมเยียวยาชาวสวน
ยางหลังจากน้ำลด

กยท.ลงได้แจกถุงยังชีพพร้อมเยียวยาชาวสวนยางหลังจากน้ำลด (10/01/2560)

การยางแห่งประเทศไทยปล่อยขบวนน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วมภาคใต้ ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อน พร้อมเยียวยาเกษตรกรชาวสวนยางหลังจากน้ำลดกลับสู่ภาวะปกติ

ดร.ธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) เผยว่า จากเหตุอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ที่มีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นเดือนธันวาคม 2559 จนถึงปัจจุบัน ทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ได้รับความเสียหาย รวมไปถึงพื้นที่สวนยางเช่นกัน สำหรับในภาคใต้ซึ่งมีพื้นที่ปลูกยางทั้งหมด 11,385,910 ไร่ ล่าสุดมีสวนยางได้รับความเสียหายและถูกน้ำท่วมซึ่งเป็นพื้นที่ประมาณ 531,876 ไร่ ซึ่งขณะนี้ กยท. ได้ลงไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ดังกล่าวโดยการแจกถุงยังชีพ การมอบเงิน และสิ่งของจำเป็นมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมา กยท.ได้ลงพื้นที่ไปมอบถุงยังชีพในจังหวัดพัทลุง ปัตตานี นราธิวาส “ในวันนี้ (9 ม.ค.60) ได้ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือ ถุงยังชีพ จากโครงการ กยท. รวมน้ำใจ ช่วยภัยน้ำท่วมภาคใต้ ล็อตแรก ในจังหวัดยะลา จำนวน 1,000 ชุด จังหวัดนครศรีธรรมราช (อ.ชะอวด) จำนวน 300 ชุด จังหวัดตรัง(อ.ห้วยยอด) จำนวน 300 ชุด จังหวัดชุมพร(อ.เมือง) จำนวน 300 ชุด และ จังหวัดสุราษฎร์ธานี(อ.กาญจนดิษฐ์) จำนวน 800 ชุด วันที่ 10 ม.ค. นี้ จะนำไปแจกจ่ายในพื้นที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี(อ.ท่าชนะ) และในวันที่ 11 ม.ค. นี้ จะลงพื้นที่ในจังหวัดชุมพร(อ.พะโต๊ะ) ” “หลังจากสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว กยท.จะดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ของ กยท. เข้าไปประเมินความเสียหายของพื้นที่สวนยางที่ถูกน้ำท่วมเพื่อเตรียมการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง ตามมาตรา 49 (5) ของ พ.ร.บ. กยท. ต่อไป ”

ดร.ธีรช กล่าวทิ้งท้าย ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ (วันที่ 10 มกราคม 2560)



การยางแห่งประเทศไทยเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้ จัดโครงการ "กยท. รวมน้ำใจ ช่วยภัยน้ำท่วมภาคใต้" เปิดศูนย์รับบริจาคเงินและสิ่งของ เดินหน้า ulyลงพื้นที่มอบถุงยังชีพถึงมือผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อน

ดร.ธีรช สุขสะอาด ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ที่มีความรุนแรงมากขึ้นจนเข้าสู่ขั้นวิกฤต เนื่องจากฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่อง กยท. ได้มีนโยบายช่วยเหลือชาวสวนยางที่ประสบอุทกภัยมาโดยตลอด โดยให้ความช่วยเหลือขั้นต้นด้วยการลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัย และขณะนี้ได้เริ่มโครงการ "กยท. รวมน้ำใจ ช่วยภัยน้ำท่วมภาคใต้" เป็นการเปิดศูนย์รับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้ได้ โดยการยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ บางขุนนนท์ กรุงเทพฯ หรือการยางแห่งประเทศไทย ทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยผู้ที่ประสงค์ร่วมบริจาคเป็นเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ สามารถโอนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนนนท์ ชื่อบัญชี นายพลสุข อเทนพันธ์ และ น.ส.ลิตานัน เครือประดิษฐ์ เลขที่บัญชี 058-0-36479-8 ซึ่ง กยท.จะนำไปซื้อสิ่งของที่เป็นทั้งเครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้ประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึงมากที่สุด

"สิ่งของจำเป็นที่ขอรับบริจาคอย่างเร่งด่วน ได้แก่ ยารักษาโรค เสื้อผ้าใหม่ เช่น เสื้อ กางเกง ชุดชั้นใน เป็นต้น และของใช้ประจำวัน เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แป้ง มีดโกนหนวด ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมเด็ก เป็นต้น โดย กยท. จะปล่อยขบวนรถน้ำใจ ช่วยภัยน้ำท่วมภาคใต้รอบต่อไป ในวันจันทร์ที่ 9 มกราคม นี้" ดร.ธีรช กล่าว

ด้านนายธีรวัฒน์ เดชทองคำ รองผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยด้านธุรกิจและปฏิบัติการ ผู้แทนคณะผู้บริหาร กยท.ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เผยว่า ทุกวันนี้ กยท. ulyลงพื้นที่มอบถุงยังชีพถึงมือผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อน พร้อมให้กำลังใจ และสำรวจความเสียหายเบื้องต้นไปแล้ว 8 จังหวัด รวมพื้นที่ประมาณ 16 อำเภอ ได้แก่ ยะลา นราธิวาส ปัตตานี สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และตรัง เป็นระยะเวลาประมาณ 1 เดือนที่พื้นที่ภาคใต้ประสบปัญหาฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ทำให้สวนยางพาราของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางได้รับผลกระทบและสวนยางพารามี น้ำท่วมขัง ทำให้ประชาชนเดือดร้อน และมีพื้นที่ทำการเกษตร โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกยางพารา ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศและเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ พบว่า มีเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับความเดือดร้อน จากอุทกภัยครั้งนี้ จำนวน 60,338 ราย และมีพื้นที่ได้รับความเสียหายทั้งหมด ประมาณ 531,876 ไร่ แบ่งเป็น จังหวัดนครศรีธรรมราช 41,932 ราย มีพื้นที่ความเสียหายประมาณ 416,133 ไร่ จังหวัดพัทลุง 17,331 ราย มีพื้นที่ความเสียหายประมาณ 105,944 ไร่ จังหวัดตรัง 700 ราย มีพื้นที่ความเสียหายประมาณ 7,250 ไร่ จังหวัดสงขลา 353 ราย มีพื้นที่ความเสียหายประมาณ 2,396 ไร่ และ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 22 ราย มีพื้นที่ความเสียหายประมาณ 153 ไร่ อย่างไรก็ตาม หลังจากสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ของ กยท. เข้าไปประเมินความเสียหายของพื้นที่สวนยางที่ถูกน้ำท่วม พร้อมทั้งให้คำแนะนำดูแลสวนยางที่ถูกน้ำท่วมขัง เพื่อฟื้นฟูสวนยางอย่างถูกวิธี

น้ำท่วมภาคใต้ท่วม กยท. เร่งช่วยเหลือชาวสวนยางรายละ 3,000 บาท



คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย อนุมัติร่างระเบียบการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง ตามมาตรา 49 (5) พ.ศ. ประกาศใช้ทันที เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558

ด้าน ประธาน สยชท. เรียกร้อง กยท. นำเงิน CESS ช่วยเหลือชาวสวนยาง พร้อมระดมเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศช่วยชาวสวนยางเหมือนเหตุการณ์แหลมตะดุมทุกปี 2505

นายธีรวัฒน์ เดชทองคำ รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านธุรกิจและปฏิบัติการ เผยว่า คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย มีมติเห็นชอบให้ประกาศใช้ร่างระเบียบการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ ใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง ตามมาตรา 49 (5) ของ พ.ร.บ. กยท. เพื่อให้เป็นของขวัญปีใหม่ 2560 แก่เกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศที่ขึ้นทะเบียนกับทาง กยท. อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การช่วยเหลือเกษตรกรที่สวนยางประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติได้ทันทีซึ่งในร่างระเบียบดังกล่าว จะให้เงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรชาวสวนยางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนกรณีสวนยางประสบภัยในอัตรารายละไม่เกิน 3,000 บาท

นอกจากนี้ ยังจัดสรรสวัสดิการอื่นๆ แก่พี่น้องชาวสวนยาง อาทิ เงินให้แก่ทายาทของเกษตรกรชาวสวนยางกรณีเกษตรกรชาวสวนยางเสียชีวิต และ เงินทุนกู้ยืมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยาง เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ร่างระเบียบนี้จะเป็นการนำร่องประกาศใช้และสามารถปรับเปลี่ยนการจัดสรรสวัสดิการอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องตามสถานการณ์ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรตามกำหนดได้ในอนาคต



นายธีรวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ค่าสุดในพื้นที่ภาคใต้ประสบปัญหาฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทำให้สวนยางพาราของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางได้รับผลกระทบและสวนยางพารามีน้ำท่วมขัง ในเบื้องต้น กยท. ได้รุดลงพื้นที่อย่างเร่งด่วน พร้อมผู้นำเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และหน่วยงานปกครองในจังหวัด มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรจากการเกิดอุทกภัยในครั้งนี้

โดยผลการสำรวจ พบว่า มีเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับความเดือดร้อน จากอุทกภัยครั้งนี้ จำนวน **60,338** ราย และมีพื้นที่ได้รับความเสียหายทั้งหมด ประมาณ **531,876** ไร่ แบ่งเป็น จังหวัดนครศรีธรรมราช **41,932** ราย มีพื้นที่ความเสียหายประมาณ **416,133** ไร่ จังหวัดพัทลุง **17,331** ราย มีพื้นที่ความเสียหายประมาณ **105,944** ไร่ จังหวัดตรัง **700** ราย มีพื้นที่ความเสียหายประมาณ **7,250** ไร่ จังหวัดสงขลา **353** ราย มีพื้นที่ความเสียหายประมาณ **2,396** ไร่ และ จังหวัดนราธิวาส จำนวน **22** ราย มีพื้นที่ความเสียหายประมาณ **153** ไร่ อย่างไรก็ตาม หลังจากสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ของ กยท. เข้าไปประเมินความเสียหายของพื้นที่สวนยางที่ถูกน้ำท่วม พร้อมทั้งให้คำแนะนำดูแลสวนยางที่ถูกน้ำท่วมขัง เพื่อฟื้นฟูสวนยางอย่างถูกวิธี

ด้านนายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ในฐานะ ประธานสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรยางแห่งประเทศไทย (สยท.) เสนอให้ กยท. นำเงิน **CESS** มาช่วยเหลือชาวสวนยาง พร้อมระดมเจ้าหน้าที่ กยท. ทั่วประเทศ ลงพื้นที่ภาคใต้ช่วยเหลือชาวสวนยาง เหมือนที่เคยเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2505

“ผมในนามของ สยท. ขอส่งกำลังใจให้พี่น้องภาคใต้ที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้หลังจากเจอภาวะภัยแล้งฝนตกหนักน้ำท่วมระลอกแรก ปัจจุบันน้ำท่วมซ้ำระลอกสอง โคนทั้งภัยธรรมชาติ และภาวะเศรษฐกิจซ้ำเติม พวกเราแทบเอาตัวไม่รอดกันถ้วนหน้า ทำได้แค่รอให้รัฐบาลเยียวยา”

“กยท. ต้องตัดสินใจเอาเงิน **CESS** ออกมาช่วยพวกเราอย่ามัวรีรอชักช้าไม่ทันการ เพราะมาตรา **49(5)** ผ่านบอร์ดไปแล้ว ผมขอให้บอร์ด กยท. ประชุมด่วนตัดสินใจระดมเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศออกช่วยเกษตรกรชาวสวนยางภาคใต้เหมือนสมัยปี **2505** วาดภัยแหลมตะดุมพุก สกย. สมัยนั้นปฏิบัติงานได้น่าชื่นชมมาก”



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 9 - พุธ 11 มกราคม 2560

ปีที่: 39

ฉบับที่: 4904

หน้า: 1(กลาง), 4, 9

Col.Inch: 90.14 Ad Value: 121,689

PRValue (x3): 365,067

คลิก: ลีลี

หัวข้อข่าว: วิกฤตน้ำท่วมทุบซ้ำเศรษฐกิจใต้ เกษตร-ท่องเที่ยว-สวนยาง'ฟูบ

วิกฤตน้ำท่วมทุบซ้ำเศรษฐกิจใต้ 'เกษตร-ท่องเที่ยว-สวนยาง'ฟูบ

เมืองคอนเจอวิกฤตหนัก ฝนถล่มทั้งเมือง ภาคใต้น้ำท่วมใหญ่ การสัญจรถูกตัดขาด ปิดสนามบิน 2 วัน นราธิวาส
ค้าขายแดน 3 ด้านชะงัก กระทบส่งออกอาหารทะเล ด้านหอการค้าภาคใต้ระบุนัยประเมินมูลค่าความเสียหาย
ไม่ได้ เหตุฝนตกไม่หยุด ซึ่งท่วมหนักกว่าปี 54 ทุบเกษตร-ท่องเที่ยวพังยับยั้ง คาดเศรษฐกิจซบถต่อเนื่อง
ชาวสวนยางฟูบหนัก เสียโอกาสมีรายได้งามขาขึ้น ธุรกิจจับตาสถานการณ์ใกล้ขีด

วิกฤตน้ำท่วม

ท่องเที่ยว-เกษตรเสียหายหนัก

นายวัฒนา ธนาคัดดีเจริญ ประธาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคใต้
หอการค้าไทย เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า
สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้เกิดขึ้นเป็น
วงกว้างมาก เป็นการสะสมน้ำฝนรวมกัน
2-3 สัปดาห์ จนภูเขาเริ่มน้ำไม่อยู่ ไหลลง
มาท่วมเมืองซึ่งมีสิ่งก่อสร้างกีดขวางทาง
น้ำเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดน้ำท่วมหนัก
ถนนสาย 41 (ถนนเพชรเกษมสายสี่แยก
ปฐมพร-สุราษฎร์ธานี-พัทลุง) ถูกตัดขาด
หลายจุด ซึ่งตอนนี้ยังไม่สามารถประเมิน
มูลค่าความเสียหายได้ ถือว่ารุนแรงกว่า
ปี 2554 โดยนครศรีธรรมราชเสียหายทั้ง
จังหวัด ทั้งการประมง ท่องเที่ยว และเกษตร

โดยเฉพาะลุ่มน้ำชีวมสยาม คาดว่าแหล่งปลูก
ที่ อ.ปากพนังเป็นร้อยไร่ต้องโค่นทั้งหมด
ส่วนจังหวัดพัทลุง การเกษตรเสียหายหนัก
โดยเฉพาะยางพารา ปาล์มน้ำมัน และข้าว
ขณะที่สุราษฎร์ธานีเสียหายด้านการท่องเที่ยว
เกษตร (ยาง ปาล์ม และประมง) ส่วนชุมพร
เสียหายด้านเกษตร พืชผัก/ผลไม้

ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(ปภ.) รายงานว่า ฝนที่ตกหนักต่อเนื่องใน
พื้นที่ภาคใต้ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและ
น้ำท่วมฉับพลันใน 9 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง
นราธิวาส ยะลา สงขลา ปัตตานี ตรัง

นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และชุมพร
รวม 68 อำเภอ 381 ตำบล 2,507 หมู่บ้าน
ประมาณ 1.5 แสนครัวเรือน มีผู้เสียชีวิตแล้ว
6 ราย ส่วนศูนย์ข้อมูลเพื่อการช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัยระบุว่า มีพื้นที่ภัยน้ำท่วม
12 จังหวัด

ด้านนายธีระชัย ศรีโพธิ์ชัย ประธาน
หอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า
ภาคใต้ประสบปัญหาน้ำท่วมมา 2 ระลอกแล้ว
ขณะนี้ (6 ม.ค. 60) ฝนยังคงตกหนักต่อเนื่อง
และสภาวะอากาศยังไม่นิ่ง ส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจแน่นอน เนื่องจากสุราษฎร์ธานีมี
พื้นที่ปลูกยางพารามากถึง 71% ของพื้นที่
การเกษตรทั้งจังหวัด เกษตรกรไม่สามารถ
ออกไปกรีดยางได้ เสียโอกาสและขาดรายได้
จำนวนมาก เพราะตอนนี้ราคายางอยู่ใน
ระดับที่สูง กิโลกรัมละ 71-72 บาท

"คาดว่าต้องหยุดกรีดยางอย่างน้อย
ไปอีกหนึ่งเดือน ส่วนบ่อกุ้งยังต้องรอสำรวจ
ข้อมูลหลังน้ำลด แต่สุราษฎร์ฯโชคดีที่มีแม่น้ำ
ลำคลองหลายสาย สามารถระบายน้ำลงทะเล
อ่าวไทยได้เร็ว ไม่ท่วมขังนาน แต่ยังคง
ติดตามมวลน้ำก้อนใหญ่ที่จะรับน้ำมาจาก
นครศรีธรรมราชด้วย"

นอกจากนั้นจังหวัดสุราษฎร์ธานียัง
สูญเสียโอกาส ไม่ได้รับอานิสงส์จากการ
ท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพราะหลัง
จากที่ทางการประกาศเตือนว่าจะมีมรสุม
เข้ามา ทำให้นักท่องเที่ยวในประเทศยกเลิก
การเดินทางไม่น้อยกว่า 50-60%

"อ.เมือง-ทุ่งสง-ชะอวด" สาหัส

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า จังหวัดมี
พื้นที่ประสบอุทกภัย 23 อำเภอ 98 ตำบล
626 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ
215,000 คน 70,000 ครัวเรือน สิ่งสำคัญ
ที่สุดในขณะนี้คือเรื่องอาหารการกิน โดย
ได้บูรณาการทุกภาคส่วนนำอาหารกล่อง
และถุงยังชีพเข้าไปแจกจ่ายให้ประชาชน
พร้อมทั้งมีการอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
น้ำท่วมสูงไปอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวด้วย

ด้านนางสาววริน ชินวงศ์ ประธาน
หอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า
น้ำท่วมครั้งที่ 2 นี้ถือว่าหนักและกระจาย
พื้นที่เป็นวงกว้างมาก ทำให้ประชาชนเตรียม
รับมือไม่ทัน ซึ่งจุดที่น้ำเป็นท่วมที่สุดก็คือ
พื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ โดยเฉพาะใน อ.เมือง
ทุ่งสง และเขตเทศบาลเมือง แม้บางส่วน
จะขนย้ายทรัพย์สินไว้แล้ว แต่ปริมาณน้ำ
มากเกินกว่าที่ประเมินไว้ เช่น ห้างสรรพสินค้า
น้ำเข้าห้างไปแล้วจากที่ไม่เคยท่วมมาก่อน

สำหรับพื้นที่การเกษตรนั้น หากเป็น
พื้นที่โชกโชก เช่น อ.ลานสกาและทุ่งสง
ส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้นทั้งยางพารา ปาล์ม
หากดินไม่ถล่มหรือสไลด์จะเสียหายไม่มาก
ส่วนพื้นที่เกษตรในชนลุ่มน้ำ เช่น อ.หัวไทร
ชะอวด ปากพนัง เป็นแหล่งปลูกผลไม้จะ
ได้รับผลกระทบ รวมทั้งสวนส้มโอที่บึง
สยาม ซึ่งก่อนหน้านี้เสียหายจากการจมน้ำ
และโรค กำลังจะฟื้นฟูถูกน้ำท่วมซ้ำอีก



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 9 - พุธ 11 มกราคม 2560

ปีที่: 39

ฉบับที่: 4904

หน้า: 1(กลาง), 4, 9

Col.Inch: 90.14 Ad Value: 121,689

PRValue (x3): 365,067

ศิลป์: ลีลี

หัวข้อข่าว: วิกฤตน้ำท่วมพม่า เศรษฐกิจได้ เกษตร-ท่องเที่ยว-สวนยางฟูบ

ขณะที่พื้นที่ อ.ชะอวดถูกตัดขาดนั้น ยังมีประชาชนจำนวนมากที่ไม่สามารถออกจากพื้นที่ได้ จึงควรต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นลำดับแรก

“เบื้องต้นยังไม่สามารถประเมินความเสียหายได้ แต่คาดว่าจะมากกว่าปี 54 อย่างไม่รู้ตาม ความเสียหายทางเศรษฐกิจของนครศรีธรรมราชในปีนี้จะหนักมากเนื่องจากช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ครัวเรือนมีรายได้ต่ำจากราคายาง ซึ่งหลังจากที่ราคายางขยับขึ้นก็หวังว่าอภรณ์การจับจ่ายจะดีขึ้น แต่มาเจอน้ำท่วมรุนแรงก็ทำให้ครัวเรือนและผู้ประกอบการต้องนำเงินมาใช้ในการซ่อมแซมพื้นที่ความเสียหายก่อน เศรษฐกิจในพื้นที่อาจจะซบเซาไปอีกสักพัก” นางสาววรินกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เข้าสู่ภาวะวิกฤตในวันที่ 6 มกราคม โดยเขตเทศบาลนครศรีฯและอำเภอเมืองมีน้ำไหลทะลักเข้าท่วม โดยเฉพาะย่านเศรษฐกิจการค้าบนถนนสายหลักแทบทุกสายไม่สามารถสัญจรไปมาได้ เนื่องจากระดับน้ำท่วมสูง โดยเฉพาะที่โรงพยาบาลมาราษระดับน้ำสูงเกือบเมตร การสัญจรต้องใช้รถยกสูงและเรือเท่านั้น

นราธิวาส ได้แก่ ด้านศุลกากรตากใบ ด้านศุลกากรสุโขทัย และด้านศุลกากรภูเก็ตรถบรรทุกขนาดใหญ่ไม่สามารถขนส่งสินค้าได้ การค้าขายชายแดนเงียบเหงา ธุรกิจส่งออกปลาทะเล และสินค้าอุปโภคบริโภคได้รับผลกระทบมากที่สุด

ด้านนายอุทัย สอนหลักทรัพย์ คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ในฐานะประธานสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย (สยยท.) กล่าวว่า ขณะนี้ชาวสวนยาง 14 จังหวัดภาคใต้ประสบปัญหาน้ำท่วมรุนแรงบางพื้นที่น้ำท่วมหนักไม่เคยปรากฏมาก่อนและท่วมทุกจังหวัดต่อเนื่องมา 10 กว่าวันแล้วสร้างความเสียหายให้แก่ชาวสวนยางเป็นจำนวนมาก จึงขอวิงวอนคนไทยร่วมกันบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือชาวสวนยางด้วย

ธุรกิจจับตาสถานการณ์ใกล้ชิด

นายกิม ลิวลม ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายขายและการตลาด หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์อุปโภคและบริโภค บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำท่วมในประเทศไทยเกิดขึ้นทุกปี บริษัทมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติ และทางฝั่งที่ดูแลด้านโลจิสติกส์มีแผนสำรองในกรณีนี้เอาไว้แล้ว เพื่อให้การจัดส่งสินค้าถึงลูกค้าเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

นางสาววรินมล กรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท สก๊อต อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบำรุงสุขภาพและความงาม สก๊อต กล่าวว่า บริษัทได้จับตาสถานการณ์น้ำท่วมในภาคใต้ใกล้ชิด ซึ่งภายในสัปดาห์นี้หากสถานการณ์ไม่คลี่คลายก็จะมีอาหารร่วมกับคู่ค้าเพื่อหาแนวทางรับมือ ซึ่งบริษัทยังไม่กังวลมากนัก เนื่องจากในช่วงก่อนหน้านี้อู่ร้านค้าได้ส่งสินค้าเพื่อสต็อกสำหรับหน้าขายช่วงปีใหม่จำนวนมาก จึงคาดว่าจะยังมีสินค้าที่เพียงพอสำหรับการขายในช่วงนี้ไปจนถึงเดือนมีนาคม

ด้านศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซานครศรีธรรมราช ได้ประกาศปิดทำการ 1 วัน (6 มกราคม 2560) เนื่องจากสถานการณ์น้ำที่ท่วมรอบนอกศูนย์การค้าจึงเป็นปัญหาสำหรับการเดินทางของร้านค้าและลูกค้าเป็นอย่างมาก แต่ในส่วนของ Tops Supermarket และ Food Park ยังคงเปิด

ให้บริการตามปกติ และยังมีบริการที่จอดรถแก่ผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 500 คัน

ต่อจากหน้า 4

วิกฤตน้ำท่วม

นราธิวาสค้าขายแดนชะงัก

นายศรัณย์ วิงส์ตตบงกช ประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดนราธิวาสยังไม่คลี่คลาย แต่ถ้าฝนไม่ตกลงมาเพิ่มอีกคาดว่าน้ำจะเริ่มลดระดับภายใน 1-2 วันนี้ ซึ่งยังไม่กระทบโซนเศรษฐกิจในอำเภอเมือง แต่ส่วนใหญ่จะกระทบบ้านเรือนราษฎรพื้นที่เกษตรกรรม และการค้าขายบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย เพราะการสัญจรไปมาลำบาก ถนนหลายสายถูกตัดขาดทำให้ระบบโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงไปชายแดนหยุดชะงัก สูญเสียโอกาสทางธุรกิจมหาศาล

นายศิริพงษ์ วุฑฒินันท์ นายด่านศุลกากรตากใบ จังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า น้ำท่วมกระทบการค้าชายแดนทั้ง 3 ด่านในจังหวัด



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachart Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: การตลาด/เศรษฐกิจภูมิภาค

วันที่: จันทร์ 9 - พุธ 11 มกราคม 2560

ปีที่: 39 ฉบับที่: 4904

Col.Inch: 22.42 Ad Value: 30,267

ภาพขาว: อ่วม

หน้า: 19(ขวา)

PRValue (x3): 90,801

ศิลปิน: ลีลี



อ่วม - สถานการณ์น้ำท่วมในภาคใต้หลายจังหวัดยังไม่คลี่คลาย บ้านเรือนราษฎร อาคารสำนักงาน หน่วยงานราชการ ย่านธุรกิจการค้า พื้นที่เกษตรกรรม เช่น สวนยางพารา ปาล์มน้ำมัน เสียหายอย่างหนัก และสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจ จำนวนมหาศาล



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ผู้จัดการรายวัน 360°

Poo Jaddam Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Section: First Section/การค้า-อุตสาหกรรม-คมนาคม

วันที่: จันทร์ 9 มกราคม 2560

ปีที่: 9 ฉบับที่: 2296

Col.Inch: 33.98 Ad Value: 50,970

คอลัมน์: ทันประเด็น: ส่งใจช่วยพี่น้องชาวดำ

หน้า: 4(บนซ้าย)

PRValue (x3): 152,910

ศิลปิน: ลีลี



ทันประเด็น

ส่งใจช่วยพี่น้องชาวดำ

สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ถึง ณ ขณะนี้ยังหนักหน่วงรุนแรง กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักต่อเนื่อง ภัยพิบัติครั้งนี้ส่งผลกระทบมากมาย เศรษฐกิจที่กำลังจะฟื้นตัว ถูกฉุดให้หยุดอยู่กับที่ หรืออาจจะเลวร้ายลง

ภาคใต้เป็นแหล่งรายได้หลักของประเทศเรื่องการท่องเที่ยว ยิ่งเข้าไปใกล้ช่วงเทศกาลตรุษจีน นักท่องเที่ยวจากจีน กำลังจะหลั่งไหลเข้ามาอาจจะมีบางส่วนที่เปลี่ยนแปลงจุดหมายปลายทางใหม่ เสียดยโอกาสของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ใช้คร่ำใจออกทุกข์ภัยรุนแรงสูญเสียรายได้มหาศาล



การคมนาคมขนส่งก็เช่นกันได้รับผลกระทบอย่างหนัก นครศรีธรรมราชเสียหายหนัก สนามบินต้องปิดหลายวัน ทางรถไฟ ถนนหนทางไม่เหลือสภาพ ถูกตัดขาด บางพื้นที่กลายเป็นพื้นที่ที่เข้าไปช่วยเหลือไม่ได้ ตัดขาดจากโลกภายนอกโดยปริยาย โดยเฉพาะอำเภอชะอวด ที่น้ำท่วมหนักมานาน

พื้นที่ทางการเกษตรและความเดือดร้อนของชาวนาน ยังไม่ต้องพูดถึง ยางพาราที่แนวโน้มราคาลับมาสร้างรอยยิ้มให้ได้อ่าง ภัยพิบัติก็มาทำร้ายทำลายยางพารา นับเป็นสินค้าการเกษตรที่สำคัญอีกหลายแห่งยกให้เป็น ดาวรุ่งของปีนี้ เพราะวาปริมาณผลผลิตมีน้อย ความต้องการซื้อสูง ภาวะอุตสาหกรรมที่ใช้ยางพาราฟื้นตัวขึ้น เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ที่เคยซบเซามาในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา

สถานการณ์ราคายางเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามี (6 ม.ค.) ที่ตลาดกลางยางสงขลา ยางแผ่นดิบรมควันแต่ละระดับ 74.99 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 1.32 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันขึ้นไปที่ 78.67 บาท/กก. ถนนหนทางพังเสียหายต้องการเวลาในการซ่อมแซม ผลต่อจิตใจของพี่น้องชาวดำก็ต้องการฟื้นฟู และเยียวยาเพื่อกลับมาสู่ภาวะปกติให้ได้ ผู้จัดการรายวัน 360 ขอส่งกำลังใจและพร้อมเป็นสื่อกลางที่จะส่งข่าวของเครื่องใช้และรับบริจาคทุนทรัพย์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวดำให้ผ่านวิกฤตไปด้วยกัน.



วันที่ 9 ม.ค. 60

หัวข้อข่าว ประมวลข่าวทั่วไทยประจำวัน ที่ 9 มกราคม 2560

ประมวลข่าวทั่วไทยประจำวัน ที่ 9 มกราคม 2560

รณว.เกษตรและสหกรณ์เกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้อย่างใกล้ชิด

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2560 ที่ห้องศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคใต้ในปัจจุบันพบว่าหลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้ว แต่ยังมี 2 จังหวัดที่ยังน่าเป็นห่วง คือจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งหนักที่สุด โดยน้ำจะเข้าสู่อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันที่ 11 มกราคมนี้ จึงได้สั่งการให้กรมชลประทานเตรียมการระบายลงสู่ลุ่มน้ำปากพนัง ที่ปัจจุบันมีน้ำรวมกว่า 1,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ พบว่าการแก้ไขน้ำท่วมในจังหวัดพัทลุงแก้ไขยากที่สุด ในสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้เนื่องจากหากต้องระบายน้ำจากพัทลุงลงทะเลสาปสงขลา จะกระทบอำเภอสติงพระและจังหวัดสงขลา จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เพิ่มการระบายน้ำและให้ศึกษาจังหวัดน้ำทะเลขึ้นลง พร้อมกับการทำงานใกล้ชิดกับผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงและสงขลา ซึ่งการระบายน้ำมีความละเอียดอ่อนต่อคนในพื้นที่ใกล้เคียง

สำหรับผลกระทบด้านภาคการเกษตรในเบื้องต้นจากสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ 9 จังหวัด มีพื้นที่การเกษตรที่คาดว่าจะได้เสียหายประมาณ 980,000 ไร่ เกษตรกรได้รับความเสียหาย 391,500 ราย แบ่งเป็นข้าว 250,000 ไร่ พืชไร่ 21,000 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 709,000 ไร่ โดยเป็นยางพาราที่คาดว่าจะถูกน้ำท่วม 531,876 ไร่ ส่วนด้านประมงและปศุสัตว์ พบว่าพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คาดว่าจะเสียหาย 28,368 ไร่ สัตว์ได้รับผลกระทบ 5,736,349 ตัว และแปลงหญ้า 14,878 ไร่

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนพิชฌน์ แก้วกาผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกาแหล่งที่มา : สำนักข่าว

รมว.เกษตรฯ เร่งประเมินผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่เกษตร



ก.เกษตรฯ 9 ม.ค. - ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติการเกษตรสั่งการให้ทุกหน่วยงานประเมินผลกระทบพืช
เกษตรและเตรียมมาตรการเยียวยา พร้อมสั่งการให้เร่งระดมเครื่องสูบน้ำลงพื้นที่อย่างเร่งด่วน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังการประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พลเอก
ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งประเมินผลกระทบด้านการเกษตรที่
เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ เร่งประสานความร่วมมือระบายน้ำออกจากพื้นที่ ช่วยเหลือประชาชน อำนวยความสะดวกการใช้
ชีวิตประจำวันและดูแลคู่สัตว์อย่างทั่วถึง

ทั้งนี้ ให้กรมชลประทานประเมินสถานการณ์น้ำ เบื้องต้นสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ 105 เครื่อง เครื่องดันน้ำ 57 เครื่อง รถชุด 10
เครื่อง ดำเนินการสูบน้ำด้วยสถานีสูบน้ำไฟฟ้า 8 สถานี ชุดลอกกำจัดผักตบชวาและเปิดทางน้ำเร่งระบายน้ำ โดยเฉพาะที่
จังหวัดนครศรีธรรมราชและพัทลุงที่ปริมาณน้ำสูงระดับตลิ่ง โดยมวลน้ำสูงสุดจะเริ่มเคลื่อนสู่ตัวเมืองวันที่ 11 มกราคมนี้ ซึ่งได้
กำชับให้กรมชลประทานวางแผนเร่งผลักดันน้ำเดิมออกทะเลมากที่สุด ต้องผันน้ำออกให้ได้มากกว่าวันละ 160 ล้านลูกบาศก์
เมตร โดยเพิ่มจำนวนเครื่องสูบน้ำอีก 30-40 เครื่อง และให้ดำเนินการเสร็จภายในวันนี้ เพื่อให้มีพื้นที่สามารถรองรับ
น้ำ สำหรับแผนระยะกลางและระยะยาวเร่งให้เพิ่มจำนวนคลอง เพื่อใช้ระบายน้ำ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการปี 2561

ส่วนผลกระทบพื้นที่การเกษตรขณะนี้เกษตรกรได้รับผลกระทบ 391,568 ราย แบ่งเป็น ข้าว 251,348 ไร่ พืชไร่
21,673 ไร่ พืชสวน 709,673 ไร่ รวมทั้งหมด 982,694 ไร่ เฉพาะยางพาราได้รับผลกระทบ 531,000 ไร่ จากพื้นที่
ปลูกยางพารากว่า 11.38 ล้านไร่ ซึ่งยังไม่สามารถประเมินผลกระทบได้ โดยยางพาราที่กรีตได้แล้วจะสามารถอยู่ในน้ำได้
เป็นเดือน แต่หากเป็นยางอายุน้อยอาจทำให้เสียหายได้ ซึ่ง หลังน้ำลดจะเข้าสำรวจและมีมาตรการช่วยเหลือชาวสวน
ยางต่อไป

นอกจากนี้ ให้เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบ
อุทกภัย ปี 2559/2560 กรณีได้รับผลกระทบครัวเรือนละ 3,000 บาท ตามระเบียบของกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินตรอง
ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน.-สำนักข่าวไทย